



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล  
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๑ ที่มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้มีประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่  
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๑ ที่มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗  
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗  
โดยกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ ๑๖ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
คัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และ  
สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**

ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก**

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ  
ตำแหน่งและวิชาชีพ (การสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทางดง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัว  
ประชาชน หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ด้วย

**๓. การประกาศผลการคัดเลือก**

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ <http://www.cmi4.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาญชิต ทัพพณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล  
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ ๑ ที่มีสิทธิเข้ารับการบรรจุ  
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗  
(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗)

สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔๐๑๐๑	นางสาวกฤตพร วอบือ	สอบสัมภาษณ์
			ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
			ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
			ณ ห้องประชุมทางดง
			สพป.เชียงใหม่ เขต ๔
๒	๐๔๐๑๐๒	นายธีร์ธีรวิช นภาศิริรัมย์	สอบสัมภาษณ์
			ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
			ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
			ณ ห้องประชุมทางดง
			สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

